

ด่วนที่สุด

ที่ ปจ ๐๐๑๗.๒/๕๑๓๒



ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๑๗.๒/ ๓๖๐๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเอกสารการขออนุญาต จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งว่าจะดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บ้านตะกุดอ้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ แห่ง และขอให้จังหวัดมีหนังสือรับรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวว่า ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด เพื่อนำไปขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ออกใบอนุญาต โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ (สระมรกต) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการฯ ข้างต้นแล้วมีมติเห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่อย่างใด และให้ผู้ขออนุญาตไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยพร้อมนี้ จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวมาเพื่อทราบและพิจารณา ในการนี้ หากคณะกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขในสาระสำคัญส่วนใด กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ <http://www.prachinburi.go.th/main.htm> หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชิต สังขสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๓๔